



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๖)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ขยายระยะเวลาการปิดการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอน แบบมีชั้นเรียนทุกอาคาร ยกเว้นการใช้ห้องเรียนสำหรับการสอนด้วยระบบออนไลน์ (การดำเนินการสื่อสารทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๔) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลและประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะและสาขาวิชาต้องปฏิบัติและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในแต่ละห้องให้มีนักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน ๓๐ คน

๒. อาจารย์ผู้สอนที่จะใช้ห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการสอนการเรียนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการสอนการเรียนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

๓. สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัด และ/หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว หรือมีความเสี่ยงอื่นใด ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ และไม่ให้อธิบายผู้เรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

๔. ให้บุคลากรปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการที่บุคลากรสังกัด ตามวันและเวลาราชการ หรือตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย เว้นแต่บุคลากรที่มีข้อจำกัด และ/หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมีภูมิภาเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว หรือมีความเสี่ยงอื่นใด ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานทดแทน หรือใช้มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ

นอกจากการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาระดับความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่ตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด เพื่อกำหนดสัดส่วนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงาน หรือกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ในกรณีที่มีการใช้มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติโดยชัดเจน อีกทั้งให้มีการกำกับดูแล การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมและตรวจสอบได้

๕. ให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากให้ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๖. ให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน กรณีมีการแพร่ระบาดหรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องรีบรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ดูแลให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

๗. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์เปรี๊ญ กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร